

## THCOM - ดูดี ๆ เหมือนยังมีดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลี้จั่วหัว...

หลายๆ ท่าน ก็เคยถามบ่อยๆ เหมือนกันนะครับว่า หุ้น THCOM นี้ จะซื้อกันด้วยเหตุผลใดๆ ดี หรือ จะมองยาวๆ กันได้มากน้อยแค่ไหน บางครั้งบางครา ท่านก็บอกว่างง หรือ ผลประกอบการแบบนี้ ดูแล้วไม่น่าสนใจซักเท่าไร... เรื่องนี้เหนือเมฆก็เคยตอบไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิด และ บางทีก็ไม่อยากจะทำโลกสวยอะไรมากมายเกินไปนัก แม้ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในโลกของความเป็นจริง เราก็ต้องกล่าวเรื่องที่มีเนื้ออยู่จริงในตลาด แม้ว่าเราจะกล่าวกันไม่เต็มปากก็ตามที แต่ก็ควรจะกล่าวไว้บ้าง... อย่างแรก ที่มีคนพยายามจะบอกว่า ราคาหุ้น ไม่มีหรือกเจ้าใหญ่มีอิทธิพลที่เข้ามาคุม เกมของราคา หรือ กำหนดรูปแบบทิศทางของราคา ซึ่งก็จะอธิบายต่อไปอีกว่า ราคามันเป็นไปตามตลาด หรือ ตามความต้องการซื้อต้องการขายของตลาด... ซึ่งที่จริงตามทฤษฎีก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ แต่ในความเป็นจริง ถ้าเราจะว่ากันตามนั้น มันก็ดูออกจะโลกสวยไปหน่อย ซึ่งเหนือเมฆก็เคยกล่าวไว้แล้วว่า อาจจะเป็นการโกหกตัวเองไม่เท่าไร โกหกชาวบ้านด้วยนี้อาจจะเรื่องใหญ่... ถ้าไม่ต้องพูดถึงเลย เรียกว่า รู้แล้วว่ามันมีอะไรยังไง ก็เงียบไว้ หรือ รู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้น แต่ไม่ควรเอ่ยอะไรมากกว่า นี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า บาบได้เหมือนกันนะ... เอาจริงๆ ทุกวันนี้ บ้านเรา อาจจะต้องการคนที่กล่าวอะไรจริง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แล้วเราต้องยอมรับกันให้ได้ การเปลี่ยนแปลงในทางดี ๆ ถึงจะเกิดขึ้นตามมา... แม้ว่า บางอย่างที่เราจะกล่าวออกมาในตลาดหุ้น อาจจะไม่ได้หวังอะไรจะเปลี่ยน แต่ก็ยังเป็นการเตือน ถึงความเสี่ยงได้

### ดูตามเกม...

เห็นการเล่นเกมพิกัด แบบแกว่งตัวออกข้างมาสิกระยะหนึ่ง ซึ่งถ้าจะเอาเกม ที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ ก็มักจะออกมาในทางดีเสียมากกว่านะ... อย่าไปหาว่า อะไรจะทำให้ขึ้นได้ในตอนนี้

แนวรับ : ... 17.0-16.5 หรือ ถ้ายืน 17.5 ได้ ก็ยังนำตามนี้

เป้าหมาย : ... 21.0-21.5 ตามรูปแบบราคา ของภาพที่เห็นนี้

Price Chart...(THCOM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น THCOM... นี้ถ้าหากใครเคยเข้าไปดูใน ภาพใหญ่ๆ ที่เป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ จะเห็นว่า จากการขึ้นมาจากระดับต่ำสุด เหมือนจะมี รูปแบบราคา ที่อาจจะคาดหวังกการขึ้นใกล้ๆ ได้เช่นกัน.. แต่สำหรับภาพนี้ เป็นภาพการแกว่งตัวที่เล็กกว่า หรือ เราเอามาดูเพื่อหวังเล่นรอบเก็งกำไร โดยหากใครที่ยัง ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ ราคาแถวๆ นี้ ก็น่าสนใจอยู่นะ ยิ่งถ้าขึ้นไปยืน 17.50 ได้ด้วยแล้วนั้น รูปแบบราคา และ เครื่องมืออ่านแนวโน้ม ก็จะมีสัญญาณชัดเจน ... การขึ้นมา แล้วพิกัดแบบนี้ ก็เคยทำมาแล้วในอดีตนะ แล้วพอด่านแนวต้านได้ ก็จะมีขึ้นเป็นรอบเก็งกำไรได้ ส่วนใครจะมองยาวๆ ก็ลองดูที่ภาพใหญ่ๆ ก็ถือว่ามีส่วน